
Stýrihópsfundur 20. september 2019 
 

Stýrihópur: 
 Elsa Eiríksdóttir - fulltrúi notenda 

 Róbert Haraldsson – eigandi verkefnis 

 Guðmundur H Kjærnested - fulltrúi birgja 

Starfsmenn stýrihóps: 

 Páll Ásgeir Torfason - verkefnastjóri 

 Baldur Eiríksson - verkefnastjóri 

Gestir: 

 Tryggvi Már - fulltrúi fagteymis 

 Ragnar - fulltrúi tækniteymis 

 

Fundur hefst 11:55 

Niðurstöður 
o Fundargerð síðasta stýrihópsfundar samþykkt 

o Ákveðið var að birta úrdrátt úr fundargerð stýrihóps á vef verkefnis (canvas.hi.is) 

o Ákveðið var á fundi kennslumálanefndar að innleiðing Canvas verður alltaf á dagskrá á 

þeim fundum. 

o Mönnun pilot hóps  

 Nokkrir punktar: 

 Mikilvægt að kennari sé umsjónarkennari en ekki með umsjón á námskeiði 

 Ákveðið var að ræða sérstaklega við þá kennara sem fá ekki að vera með í pilot á 

næsta fundi 

 Stýrihópur samþykkir tillögu lagða fram um auglýsingu á þátttöku í pilot 

 Ákveðið var að auglýsa eftir pilot kennurum strax eftir fundinn 

o Lykilskilaboðin 

 Stýrihópur samþykkir tillögu um lykilskilaboð 

o Beiðnakerfi  

 Stýrihópur samþykkir tillögu um að allar beiðnir fara í gegnum Jira beiðnakerfi. 

 Rætt um framtíðarmöguleika að nýta netspjall háskólans á vef Canvas 

Til umræðu 

o Stefna í yfirfærslu námskeiða  

 Rætt um hvernig á að yfirfara námskeið inn í Canvas 



 Ragnar og verkefnastjórar munu halda þessari umræðu gangandi og kynna fyrir 

stýrihópi á næstu fundum. 

o Samstarf við aðra háskóla  

 HA, HR og aðrir háskólar áhugasamir um samstarf  

 Fagteymi mun halda fund með háskólunum og útfæra tillögu að samstarfi 

o Mönnun rekstrar 

 Mikilvægt að skilgreina stjórnendur (e. admin) í kerfinu 

 Stýrihópur þarf að ákveða hvaða starfsmenn munu fá admin réttindi 

 Önnur mál 
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Ítarefni 
 


